

## The Star ค้นฟ้า คว่าดาว ปี6' ที่ทุกคนรอคอย

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ย. 2552

The Star ค้นฟ้า คว่าดาว ปี6' ที่ทุกคนรอคอย

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครมีดังนี้ค่ะ

**ขั้นตอนที่ 1** รับสมัครตัวแทนแต่ละภาค แบ่งตามวันและสถานที่ ดังนี้

ภาคกลาง

วันที่ 31 ตุลาคม, 1 และ 7 พฤศจิกายน 2552 ที่อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส

ภาคใต้

รับสมัคร 14 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรม สี่ การ์เด็น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาคอีสาน

รับสมัคร 21 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ

รับสมัคร 28 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ซึ่งในการรับสมัครและการคัดเลือกรอบแรกจะทำการรับสมัครและคัดเลือกตามจำนวนที่ใบสมัครกำหนดไว้

โดยผู้สมัครต้องร้องเพลงที่ถนัด 1 เพลง **\*\*\*ต้องเป็นเพลงของกลุ่มบริษัทในเครือ GMM GRAMMY เท่านั้น\*\*\***

(โดยการร้องสดไม่มีทำนองเพลงเป็นเวลา 30 วินาที)

สำหรับภาคกลาง มีกำหนดการเพิ่มเติมดังนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2552

ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกเวลา 09.00 - 11.00น. ณ จุดรับสมัครและเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2

จากคณะกรรมการ เวลา 13.00น. เมื่อผ่านเข้ารอบ 3 ต้องแจ้เพลงที่จะร้องกับเปียโน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552

ผู้เข้ารอบ 3 ซ้อมร้องกับเปียโน และเข้ารับการคัดเลือกรอบ 3 กับคณะกรรมการ (โดยการร้องกับเปียโน) จะทำการประกาศผลหลังจากทรงเสร็จ

### **ขั้นตอนที่ 2** ผู้เข้ารอบร่วมทำกิจกรรม

ผู้เข้ารอบจาก 4 ภาค ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพฯ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่รายการ ซึ่งจะจัดที่พักและอาหารให้เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้น (และค่าเดินทางโดยรถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ทั้งนี้ไม่รวมผู้ติดตาม )

### **ขั้นตอนที่ 3** คัดเลือกผู้เข้ารอบให้เหลือ 8 คน

ผู้เข้ารอบจาก 4 ภาคจะถูกคัดเลือกให้เหลือ 8 คนสุดท้าย โดยทั้ง 8 คนต้องเข้าเก็บตัวที่กรุงเทพฯ ตลอดการทำกิจกรรมและการแข่งขัน ( ทั้ง 8 คนสุดท้ายจะอยู่ในความดูแลของรายการจนกว่าจะได้รับการโหวตออก )

### **ขั้นตอนที่ 4** บันทึกเทป/ถ่ายทอดสดรอบ 8 คนสุดท้าย

ในการบันทึกเทป/ถ่ายทอดสด ผู้เข้าแข่งขันจะร้องเพลงตามโจทย์แต่ละอาทิตย์ เพื่อให้กรรมการและผู้ชมแสดงความคิดเห็น

ส่วนการคัดออกจะวัดจาก 100 เสียงในห้องส่ง (คิดเป็น 10% จากคะแนนทั้งหมด) และคะแนนโหวตทางโทรศัพท์ ผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออกไปสัปดาห์ละ 1 คน จนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศเพียง 1 คนเท่านั้น 8 คนสุดท้ายจะต้องเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดของบริษัท GMM GRAMMY จำกัด ( มหาชน )

### **คุณสมบัติของผู้สมัคร**

1. ชายและหญิง อายุ 15 -28 ปี ( พ.ศ.2524 - พ.ศ.2537 ) ผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและให้ที่อยู่ผู้ปกครองตามจริง พร้อมทั้งเซ็นรับรองในเอกสาร (สามารถ print ใบยินยอมจาก web The Star ได้)

2. สมัครด้วยตัวเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง/ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง/พาสปอร์ตตัวจริง/ทะเบียนบ้านตัวจริง

3. รูปถ่ายขนาด 4 นิ้ว X 6 นิ้ว เห็นหน้าชัดเจน 2 รูป ขนาดครึ่งตัวและเต็มตัว

4. ยินยอมรับข้อตกลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบการแข่งขันและยินดีเซ็นใบสัญญาเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

5. ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา และ เมื่อไม่สามารถมาได้ตามเวลาที่นัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

\*\*\*

ทั้งนี้ทางรายการจะทำการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปออกอากาศตั้งแต่วันที่รับสมัครและเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้สมัครทุกคนรวมถึงครอบครัวและผู้ติดตามต้องยินยอมให้บันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปออกอากาศได้ทั้งหมด โดยทางรายการจะถือว่าภาพทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ผลิตทั้งสิ้นทางรายการขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของรายการมา ณ ที่นี้

**\*\*\*หมายเหตุ :**  
**ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา**

ใครมีข้อสอบถามโทร 02-6698462

ในเวลาทำการ (10.00-18.00 น.)\*\*\*